
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2565 ครั้งที่ 2 

วันที่ 23  สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

---------------------------------- 

ผู้มาประชุม จ านวน 12 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายถาวร  แมขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ถาวร 

2 นายประยงค์  เหล็กมา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประยงค์ 

3 นายมนัส  หล าบุรี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มนัส 

4 นายสมคิด  จ าเริญใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 3 สมคิด 

5 นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 จันทร์เพ็ญ 

6 นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 ธิดาทิพย์ 

7 นายเสกสรรค์  บัวจ ารัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 เสกค์สรรค์ 

8 นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 เจริญ 

9 นายอินทร์  ประทุมตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 อินทร์ 

10 นายสุวิทย์  นารีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 สุวิทย์ 

11 นายทองใบ  มานิมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 ทองใบ 

12 นางสาวพาฝัน  นนตะแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 พาฝัน 

 

ผู้ไม่มาประชุม     คน 

- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุพล  เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สุพล 

2 นายบุรินทร์ศักย์ พิพิธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ บุรินทร์ศักย์ 

3 นายนพดล  มอญจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ นพดล 

4 นายศักดิ์ดา เคณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ศักดิ์ดา 

5 นายวีระ  สิงห์ใหม่ หัวหน้าส านักปลัด วีระ 

6 นางมยุรี  นาสูงเนิน ผู้อ านวยการกองคลัง มยุรี 

7 นางปิยธิดา  ชาญศึก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ปิยธิดา 

8 นางสาวจารุวรรณ พิกุล นักวิชาการศึกษา จารุวรรณ 

9 นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริพร 

10 นางสาวอรนงค์  เบ้าสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล อรนงค์ 

11 นางสมใจ ศรีนรีธาดา นักวิชาการสาธารณสุข สมใจ 

12 นางสาวปรียานุช  ชอนจอหอ นักจัดการงานทั่วไป ปรียานุช 

13 จ่าสิบเอกกรวิทย์  แก่นการ นายช่างโยธา กรวิทย์ 

14 นายวชิระพงษ์ ลองจ านงค์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วชิระพงษ์ 

15 นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดวงใจ 

16 นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศิริวรรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายมนัส  หล าบุรี เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายถาวร แมขุนทด 
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2565  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายถาวร  แมขุนทด ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  ท่ากูบ  สมัยสามัญ ที่ 3  ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2565 
                               ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ ที่ 3  
ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
                              2566  วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ 
ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
                               พ.ศ. 2547   

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น       

นายถาวร  แมขุนทด เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ              ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
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ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
          ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่  

                               มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
                               จะได้ลงมติ เป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ 
                               ค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติขอ  
                               เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
น.ส.ธิดาทิพย์ หาญสงคราม เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานคณะกรรมการ ต าบลท่ากูบ ได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติให้ คณะกรรมการพิจารณาร่าง 
แปรญัตติ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 19  สิงหาคม 2565 และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ภายในวันที่ 19  สิงหาคม 2565 เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ในวันที่ 23  สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมี
มติเสียง ข้างมาก 3 เสียง ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายถาวร แมขุนทด มีสมาชิกท่านใด ขอพิจารณาเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากสมาชิกเห็นชอบให้ 
ประธานสภาฯ     ผ่านวาระท่ี 2   ให้ยกมือ 

มติที่ประชุม    วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติที่ประชุมเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยคะแนน เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. ๒๕๖6 วาระท่ีสาม ข้ันลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ 

 - ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
สภาฯ รับทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการ ต่อไป 
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นายมนัส หล าบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายถาวร แมขุนทด ดังนั้นผม จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                               2566  ด้วยคะแนน 
   เห็นชอบ   11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี    

ประธานสภาฯ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แล้วต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอท่านนายอ าเภอซับใหญ่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ เพื่อปรับปรุง

เสาสัญญาณสื่อสาร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  

นายถาวร แมขุนทด เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 

เจ้าหน้าที่โทรคมนาคม เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ท่ากูบ ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งเห็นชอบให้ความ

หน่วยงานรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนรับอนุญาตให้พิจารณาด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานด าเนินการขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีติ ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด 
(มหาชน) ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ใน
การนี้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  
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(มหาชน) จะเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสาร เพ่ือให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ส าหรับการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

นายถาวร แมขนุทด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายเสกสรรค์  บัวจ ารัส เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารส่วนต าบลท่ากูบ กระผมนาย 
ส.อบต.หมู่ 6 เสกสรรค์ บัวจ ารัส ขอสอบถามว่าเสาสัญญาณที่จะเข้าท าประโยชน์นี้คือมีการตั้งเสาไว้

แล้วหรือติดตั้งใหม่ครับ 

เจ้าหน้าทีโ่ทรคมนาคม ครับส าหรับเสาสัญญาณที่จะเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสารนั้น มีเสาสัญญาณตั้งไว้อยู่
แล้วทางบริษัทจะเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณ เพ่ือให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ส าหรับการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ 

นายถาวร แมขุนทด ครับตามที่ทางเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมได้ชี้แจงมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

นายถาวร แมขุนทด ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถาวร แมขุนทด สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายสุพล เหล็กมา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ตามที่กระผม 
นายก อบต. ได้เข้าประชุมผู้บริหาร อปท. ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ได้รับนโยบายจากทางผู้ว่า

ราชการจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัย 
 2. การจัดการแข่งขันกีฬามหาดไทย (ฟุตบอล) จะมีการแข่งขันทุกสัปดาห์ หากสมาชิก

ท่านใดว่างขอให้เข้าร่วมเชียร์นักกีฬาทีมส่วนราชการ ผู้น าหมู่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ อ าเภอซับใหญ่ ตามตารางการแข่งขันด้วยครับ 

 3. การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2565 คาดว่าทาง อบต. จะได้จัดเตรียม
สถานที่ แต่ก าหนดการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ 
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